

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 02; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024

Ngày 29/02/2024, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024.

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Quang Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị; các Ủy viên UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, đóng góp, đề xuất của các đồng chí tham dự Hội nghị; đồng chí Nguyễn Quang Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị kết luận chỉ đạo như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nêu cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2024. Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 05/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.

2. Trong thời gian tới, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện giải quyết các nhiệm vụ cấp bách sau:

- Tập trung ưu tiên thực hiện công tác GPMB dự án bãi xử lý rác thải; các dự án phục vụ duy trì sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ đảm bảo Nhà máy có nguyên liệu để sản xuất. Đây là nhiệm vụ ưu tiên tập trung thực hiện hàng đầu.

- Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Đắk R'lấp đến năm 2035 trình tỉnh thẩm định, phê duyệt **trước ngày 20/3/2024** để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng thu ngân sách.

- Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2024 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đặc biệt là nguồn vốn 03 Chương trình MTQG. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là trong công tác giải ngân vốn đầu tư và quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư xây dựng khu tái định cư tại Thôn 11, xã Nhân Cơ. Triển khai các thủ tục, hồ sơ về Quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng đối với khu 70ha đất hoàn thổ bàn giao về cho địa phương quản lý. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao đất tại định cư cho các hộ dân tại Khu tái định cư rừng Muông.

- Tập trung thực hiện đến kết quả cuối cùng các đầu việc đã được giao, nhất là các nhiệm vụ còn tồn đọng trong các Thông báo kết luận của UBND huyện. trong đó tập trung và các nhiệm vụ:

+ Xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai tại vị trí sử dụng đất sai mục đích tại Thôn 4, Đăk Sin; trường hợp lấn chiếm đất công của ông Nguyễn Ngọc Thắng, thị trấn Kiến Đức và một số trường hợp xây dựng trái phép tại xã Nhân Cơ,...

+ Công tác giao đất, giao rừng năm 2020, 2021;

+ Việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý đất đai, xây dựng, san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện;

+ Chủ động phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của địa phương cấp huyện, xã đối với dự án đầu tư xây dựng và quản lý kinh doanh chợ Nghĩa Thắng; các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện (chợ Quảng Tín, chợ Nhân Đạo, chợ Kiến Đức, chợ Nhân Cơ, chợ Đăk Sin).

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động Chuyển đổi số, các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, cấp xã.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của Ban Tiếp công dân huyện, xã.

- Thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2024. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

+ Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, san lấp mặt bằng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 02/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu NS; giải ngân vốn đầu tư công. Đối với nguồn vốn thuộc 03 CTMTQG đã giao cho các xã: Trên cơ sở các Quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

+ Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; không để người dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

+ Thực hiện khẩn trương, đúng quy định các quy hoạch nông thôn mới các xã có trong kế hoạch thực hiện.

+ Một số xã tổ chức duy trì, chăm sóc cây xanh.

3. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch theo lĩnh vực phụ trách tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung công việc cần ưu tiên giải quyết nêu trên đến kết quả cuối cùng.

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao đến kết quả cuối cùng; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị để Lãnh đạo UBND huyện xử lý, chỉ đạo.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(có Phụ lục kèm theo)

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Tứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CVVP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Quang Dũng

Phụ lục:
DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐƯỢC UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
GIAO THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

(Kèm theo Thông báo số:/TB-UBND, ngày/3/2024 của UBND huyện)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị phối hợp	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
I. Phòng Nông nghiệp và PTNT - Văn phòng điều phối nông thôn mới				
1	Hoàn thiện hồ sơ xét công nhận xã Nhân Cơ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023	Các phòng, ban, đơn vị; UBND xã Nhân Cơ	Trong quý I/2024	
2	Phối hợp thực hiện công tác giao đất, giao rừng		Trong tháng 4/2024	
3	Tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hồ đập; tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán trên địa bàn			
4	Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu báo cáo giải trình các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Nhân Cơ; rà soát các tiêu chí và đề xuất giải pháp thực hiện đối với tiêu chí Huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 (Đắk Ru)			<i>Trường hợp cần thiết tham mưu UBND huyện bằng văn bản để chỉ đạo</i>
5	Khẩn trương thực hiện nguồn vốn phòng chống lụt bão đã được giao trong năm 2023; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện công trình tại Đập Đắk R'tang			

6	Trên cơ sở báo cáo của UBND thị trấn Kiến Đức đối với 01 trường hợp tại Đất rừng thông, giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm liên huyện tham mưu UBND huyện văn bản trả lời về các Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay đối với khu đất rừng thông (toàn bộ khu rừng thông)			
II. Phòng Kinh tế và Hạ tầng				
1	Khẩn trương tham mưu thực hiện công tác trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đăk R'Lấp làm cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên toàn địa bàn và đề đầu giá các khu đất khu vực Chợ Kiến Đức cũng như các khu vực khác trên địa bàn.	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị liên quan	Trong quý I/2024	<i>Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, tích hợp Quy hoạch chung, Quy hoạch nông thôn mới các xã.</i>
2	Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Kiến Đức tổ chức rà soát, đo đạc, khoanh vùng, cắm mốc Khu đất rừng thông xung quanh Quảng trường; đối chiếu Quy hoạch để chủ động đề xuất Phương án, khái toán đầu tư thành Hoa viên phục vụ Nhân dân, báo cáo kết quả cụ thể cho Lãnh đạo UBND huyện.		Quý I/2024	
3	Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý hoạt động xây dựng, đất đai, san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện trình UBND huyện ký ban hành	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Quý I/2024	

4	Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện			
5	Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật, hồ sơ, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại một số đơn vị chủ đầu tư (Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các công trình đường giao thông nông thôn tại một số xã,...)	Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT		
6	Chủ trì, phối hợp với các xã giải quyết các vướng mắc liên quan đến các Chợ trên địa bàn, trong đó tập trung vào Chợ Nghĩa Thắng, Đắc Sin	UBND các xã Nghĩa Thắng, Đắc Sin		
7	Kiểm tra hợp đồng thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Kiến Đức trong dự toán có hay không nội dung phân loại rác thải, báo cáo UBND huyện để xử lý		Trong tháng 3/2024	
8	Rà soát, báo cáo nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị, xây dựng tại khu vực sử dụng đất của ông Nguyễn Lập và bà Nguyễn Thị Nghĩa, đường Lê Thánh Tông, thị trấn Kiến Đức		Trước ngày 15/3/2024	
9	Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát Đường điện trung áp (điện chiếu sáng) đi qua đất của gia đình ông Đào Văn Thành, thôn 3, xã Nhân Cơ để báo cáo, tham mưu UBND huyện kiến nghị ngành điện có phương án giải quyết theo quy định.			<i>Thông báo kết luận tiếp công dân Đào Văn Thành ngày 25/8/2023</i>

10	Hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã quản lý hoạt động xây dựng ở vùng nông thôn; Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực xây dựng phương án thu thuế trong hoạt động xây dựng ở vùng nông thôn trên địa bàn huyện.	Phòng Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị liên quan		<i>Thông báo số 13/TB-UBND</i>
III. Phòng Tài nguyên và Môi trường				
1	Tiếp tục tham mưu xử lý kiến nghị của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kết luận số 3029/KL-STNMT, ngày 30/11/2021			
2	Xây dựng Kế hoạch, tổ chức đo đạc, cắm mốc đối với 49 lô đất công trên địa bàn huyện và bàn giao lại cho địa phương quản lý.		Trước ngày 30/4/2024	
3	<p>Công tác giao đất, giao rừng 2020, 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện ngay công tác giao đất, giao rừng đối với 02 khu đã đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định. Thời gian hoàn thành <i>trước ngày 15/3/2024</i> - Đối với các khu chưa đảm bảo, còn sai lệch số liệu: Xây dựng kế hoạch đo đạc, dự trù kinh phí báo cáo UBND huyện <p>Trên cơ sở kết quả đo đạc, hoàn thành công tác giao rừng trong tháng 4/2024.</p>	Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT	Trong tháng 4/2024	<i>Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tính toán kinh phí đo đạc không trùng lặp với kinh phí đã thực hiện trước đây do Hạt Kiểm lâm thực hiện để đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí</i>

				<i>ngân sách; việc đo đạc trên cơ sở kế thừa số liệu đo đạc do Hạt Kiểm lâm đã thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về vấn đề này. Đây là lần cuối cùng UBND huyện chỉ đạo nội dung này.</i>
4	Khẩn trương lập Phương án sử dụng đất đối với các khu đất công đã có chủ trương của UBND tỉnh thu hồi để giao địa phương quản lý, trình UBND tỉnh phê duyệt		Trước ngày 15/5/2024	
5	Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Tổ 2959) sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt;	UBND các xã, thị trấn		
6	Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 54 hộ dân thuộc Trung đoàn 720, khu vực xã Đắc Sin;	UBND xã Đắc Sin		
7	Công tác giao đất, cấp GCNQSD đất cho các hộ dân đã bốc thăm tái định cư tại Khu tái định cư rừng Muồng.	Ban QLDA & PTQĐ		

8	Rà soát, báo cáo về nguồn gốc đất của ông Nguyễn Lập và bà Nguyễn Thị Nghĩa, đường Lê Thánh Tông, thị trấn Kiến Đức	UBND thị trấn Kiến Đức	Trước ngày 15/3/2024	
9	Xây dựng Quy chế nội bộ về công tác phối hợp, quy trình, trình tự giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (cấp mới, CDMĐ...)		Gia hạn hoàn thành trong tháng 10/2023	
10	Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các dự án phục vụ duy trì sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Thông báo số 250/TB-UBND ngày 11/12/2023; Thông báo số 24/TB-UBND, ngày 23/02/2024.			<i>Yêu cầu phải xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng đầu việc đã giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân để thực hiện</i>
11	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Kiến Đức kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, diện tích thực tế để bàn giao cho Đội Quản lý đô thị quản lý (bàn giao theo hồ sơ giấy tờ và theo diện tích thực tế).	Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Kiến Đức, Đội quản lý đô thị		<i>Các nhiệm vụ đã giao trong năm 2023. Yêu cầu</i>
12	- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Nghĩa Thắng kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ, thủ tục và đề xuất hướng xử lý dứt điểm đối với Đường vào Trường bán tại Thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Nghĩa Thắng		<i>Phòng TNMT báo cáo kết quả thực hiện</i>

13	Kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai liên quan đến một số hộ dân thuộc khu vực Thôn 4, xã Quảng Tín thường xuyên bị ngập lụt.	Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Quảng Tín		
14	Xử lý kiến nghị của 09 hộ dân thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng.			
15	Công tác thu hồi đất và cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất cho 26 hộ dân xã Đắc Wer.	UBND xã Đắc Wer		
16	Tiếp tục phối hợp với Công ty Cao su Phú Riềng xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản trên đất tại khu đất trên địa bàn thị trấn Kiến Đức	Phòng Tài chính – Kế hoạch		
17	Tiếp tục Hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy Chứng nhận QSDĐ đối với đất cơ quan, Hội trường thôn, các trường học, trụ sở UBND xã; phối hợp, hướng dẫn Công an huyện thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp GCNQSD đất cho đất xây dựng trụ sở Công an các xã, ưu tiên trụ sở Công an các xã khởi công xây dựng mới trong năm 2023			
18	Tham mưu thực hiện công tác giao đất tái định cư Bãi xử lý rác thải	Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất		

19	Công tác tham mưu Phương án cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm mục đích sử dụng đất tại Thôn 4, Đắc Sin; ông Nguyễn Ngọc Thắng thị trấn Kiến Đức	Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Đắc Sin, thị trấn Kiến Đức		
20	Chuẩn bị nội dung để UBND huyện họp triển khai công tác lĩnh vực đất đai năm 2024	Văn phòng HĐND và UBND huyện		
21	Báo cáo giải trình đối với việc lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho 02 trường hợp tại TDP 5, thị trấn Kiến Đức	UBND thị trấn Kiến Đức		
IV. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất				
1	Tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các dự án phục vụ duy trì sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Thông báo số 250/TB-UBND ngày 11/12/2023; Thông báo số 24/TB-UBND, ngày 23/02/2024. Trong đó, tập trung rà soát các trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng để tuyên truyền, vận động và bảo vệ thi công; báo cáo UBND huyện để triển khai thực hiện			<i>Yêu cầu phải xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng đầu việc đã giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân để thực hiện</i>
2	Tham mưu UBND huyện ban hành quy trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo quy định	Phòng Tài nguyên và môi trường		

3	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu tái định cư Thôn 11, xã Nhân Cơ để lập Phương án bố trí tái định cư theo quy định.			
4	Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, rà soát hồ sơ Phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng Bauxit, sản xuất Alumin và xây dựng trụ sở làm việc, bố trí tái định cư đối với gia đình ông Đào Văn Thành, Thôn 3, xã Nhân Cơ và kiến nghị về Đường dây 110kV đi qua đất của gia đình ông chưa được đền bù, hỗ trợ để tham mưu, đề xuất Phương án xử lý			<i>Thông báo kết luận tiếp công dân Đào Văn Thành ngày 25/8/2023</i>
5	Đối với dự án Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Đắc Wer (trục bổ sung): Tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.			
6	Triển khai thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng đối với ông Trần Ngọc Hảo theo quy định.			
7	Phân công Tổ 686 cử 01 cán bộ chuyên theo dõi kết quả xử lý đơn thư đối liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ duy trì sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ	Ban Tiếp công dân huyện		<i>Đảm bảo tất cả các đơn thư phải có văn bản trả lời</i>

V. Phòng Tài chính – Kế hoạch				
1	Hoàn thiện hồ sơ thủ tục thẩm định giá đất dự án Khoang số 3 Hồ bùn đỏ	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Tháng 12/2023	<i>Thông báo số 250/TB-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện</i>
2	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục quyết toán các Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Alumin Nhân Cơ (đối với các Phương án đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định)			
3	Tổ chức định giá tài sản trên các khu đất công, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Chợ Nghĩa Thắng: Khẩn trương rà soát, định giá tài sản còn lại để xây dựng Phương án. - Chợ Kiến Đức: Khẩn trương hoàn thành công tác định giá tài sản - Định giá tài sản trên đất của Công ty Cao su Phú Riềng tại thị trấn Kiến Đức 			
4	Tham mưu báo cáo về tài sản trên khu đất công tại xã Đắc Ru (chợ) theo quy định			<i>Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có Văn bản khẳng định quá trình bàn giao tài sản không có Biên bản định giá tài sản.</i>

				<i>Sau này nếu phát hiện có Biên bản xác định giá trị tài sản tại thời điểm bàn giao thì Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.</i>
5	Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất điều chỉnh vốn 03 Chương trình MTQG			<i>Trên cơ sở Báo cáo đề xuất của 03 Phòng nghiệp vụ phụ trách 03 CTMTQG và các đơn vị chủ đầu tư</i>
VI. Thanh tra huyện				
1	Hoàn thiện công tác thanh tra về đất đai tại xã Quảng Tín			
2	Cử thành viên tham gia Ban Tiếp công dân trước 8/3/2024			<i>Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND huyện</i>

3	Tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề (mời các cán bộ, giảng viên có nghiệp vụ tốt) để tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến trong 3 ngày	Phòng Tư pháp		<i>Thực hiện lồng ghép với Kế hoạch tổ chức các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.</i>
VII. Phòng Giáo dục và Đào tạo				
1	Xây dựng Đề án, tham mưu UBND huyện báo cáo xin chủ trương sáp nhập các điểm trường			
2	Tập trung thực hiện tốt các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư thuộc nguồn vốn 03 Chương trình MTQG bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch và chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia năm 2024.			
3	Lập Kế hoạch rà soát hồ sơ, thủ tục về đất đai của các trường học trên địa bàn		Báo cáo kết quả thực hiện trong quý I/2024	
VIII. Phòng Lao động TBXH				
1	Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các công trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được giao vốn năm 2024; báo cáo, đề xuất điều chỉnh vốn Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp	Các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn		

	Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với việc lập hồ sơ, thủ tục chi trả các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng từ NSNN tại các xã, thị trấn theo quy định	UBND các xã, thị trấn	Trong năm 2024	
IX. Phòng Dân tộc				
1	Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các công trình thuộc Chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, miền núi đã được giao vốn năm 2024; báo cáo, đề xuất điều chỉnh vốn Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp.	Các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn		
2	Công tác triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk R'láp nhiệm kỳ 2024 - 2029	Phòng Nội vụ; UBND các xã, thị trấn		
X. Phòng Nội vụ				
1	Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến 02 công trình còn tồn đọng chưa nộp hồ sơ quyết toán			<i>Các nhiệm vụ đã giao năm 2023</i>
2	Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm UBND huyện trong tháng 3/2024			
3	Xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến trường hợp của ông Trần Ngọc Hảo			

4	Rà soát lại trường hợp Công chức Địa chính – Xây dựng UBND xã Đăk Sin tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm tại Thôn 4 Đăk Sin để tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm			
XI. Phòng Tư pháp				
1	Hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và Phương án cưỡng chế các trường hợp vi phạm theo quy định, trước mắt là các trường hợp vi phạm tại Thôn 4, Đăk Sin; ông Nguyễn Ngọc Thắng thị trấn Kiến Đức	Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND xã Đăk Sin, thị trấn Kiến Đức		
2	Phối hợp rà soát hồ sơ, thủ tục lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khai thác mỏ để xây dựng phương án cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành theo quy định.	Ban QLDA & PTQĐ		
XII. Công an huyện				
1	Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình	Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn	Trong tháng 3/2024	

	hình mới”			
XIII. Đội Quản lý đô thị				
1	Giải tỏa vỉa hè, hành lang giao thông đường Trần Phú (DT 685) đoạn trong địa bàn thị trấn Kiến Đức giáp với đường Nguyễn Tất Thành và việc lấn chiếm lề chống sạt lở sau chợ Kiến Đức của 01 hộ dân đường Lê Hữu Trác.			
2	Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Kiến Đức. Đảm bảo vệ sinh môi trường tại Quảng trường, đặc biệt là Nhà vệ sinh để phục vụ Nhân dân và trong các buổi tổ chức các hoạt động, sự kiện đông người tham gia	UBND thị trấn Kiến Đức		
XIV. Văn phòng HĐND và UBND huyện				
1	Chỉ đạo Ban Tiếp công dân theo dõi riêng đối với các đơn thư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ duy trì sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất		<i>Đối với các đơn thư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ duy trì sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ phải đảm</i>

				<i>bảo tất cả các đơn thư phải có văn bản trả lời</i>
XV. UBND các xã, thị trấn				
1	Nhiệm vụ chung			
1.1.	Xây dựng Kế hoạch rà soát các quỹ đất công trên địa bàn (đất Hội trường, đất công cộng, đất trụ sở,...)		Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý trước ngày 30/4/2024	
1.2.	Thực hiện nghiêm túc việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 để người dân biết, thực hiện		Báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 3/2024	
1.3.	Chỉ đạo, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ cấp GCNQSD đất trên địa bàn.			
1.4.	Nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác lập hồ sơ chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định	Phòng Lao động Thương binh và xã hội		

2	Nhiệm vụ cụ thể:			
2.1.	UBND các xã: Nghĩa Thắng, Đắc Wer, Nhân Cơ, Nhân Đạo tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các dự án phục vụ duy trì sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Thông báo số 250/TB-UBND ngày 11/12/2023; Thông báo số 24/TB-UBND, ngày 23/02/2024. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án.			<i>Yêu cầu phải xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng đầu việc đã giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân để thực hiện</i>
2.2.	UBND xã Đạo Nghĩa phối hợp thực hiện công tác GPMB dự án Bãi xử lý rác thải			
2.3.	UBND xã Nghĩa Thắng: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chợ Nghĩa Thắng; tổ chức thông báo cho các hộ tiểu thương chợ Nghĩa Thắng nộp ngay các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh tại chợ			<i>Yêu cầu UBND xã Nghĩa Thắng thực hiện quyết liệt, trường hợp xã ra thông báo 3 lần mà các hộ không chấp hành thì xem như không có giấy tờ</i>
2.4	UBND xã Đắc Wer, Nghĩa Thắng tiếp tục tuyên truyền, thông báo rộng rãi công khai cho các hộ dân còn nợ đọng tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư tại Khu tái định cư rừng Muồng cũ và Khu tái định cư Hồ Cầu Tư,			

	xã Nghĩa Thắng để hoàn thiện hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tổng hợp, báo cáo các trường hợp không chấp hành để UBND huyện xem xét thực hiện thu hồi Quyết định giao đất theo quy định			
2.5.	<p>UBND thị trấn Kiến Đức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thiện dự thảo Phương án cưỡng chế đối với ông Nguyễn Ngọc Thắng; tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Ngọc Thắng chấp hành các quy định của pháp luật, tự tháo dỡ công trình vi phạm - Kiểm tra, báo cáo cụ thể về trường hợp xây dựng trái phép vào khu đất của ông Nguyễn Lập và bà Nguyễn Thị Nghĩa, đường Lê Thánh Tông, thị trấn Kiến Đức - Tổ chức họp 74 hộ dân trên địa bàn thị trấn Kiến Đức xây dựng vượt phép, sai phép, không phép, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Xây dựng Đề án phân loại rác thải trong nhân dân; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện (thí điểm tại một số tuyến đường trung tâm) 	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp</p> <p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p> <p>Tổ 2959</p> <p>Phòng Tài nguyên và Môi trường</p>	Báo cáo trước ngày 15/3/2024	
2.6.	<p>UBND xã Đắc Sin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chợ Đắc Sin, báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện xem xét, chỉ đạo 		Trong tháng 3/2024	

	- Củng cố hồ sơ, xây dựng dự thảo Phương án cưỡng chế công trình vi phạm tại Thôn 4.			
2.7.	UBND xã Nhân Cơ: Tiếp tục xử lý các công trình vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã			